
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 

เรื่อง ปดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 
 

 
 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ     

สมัยที่  3  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕9  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  ๒๕๕9  ในการประชุมสภาฯ สมัย

วิสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  ๒๕๕9  ไปแลวน้ัน 
 

เทศบาลตําบลกระบี่นอย จึงปดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ไวโดยเปดเผยและใหทราบ

โดยทั่วกัน 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

                                       ประกาศ ณ วันที่   24 พฤศจิกายน  ๒๕๕9 

 

 

 

                                                          (นายสมนึก  ทองขยัน) 

          ประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย   

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2559 
วันที่ 24  พฤศจิกายน  2559  เวลา 9.30 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย 
ผูเขาประชุม 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

นายสมนึก  ทองขยัน 
นางสาวกันยารัตน  นะบุตร 
นางประภาพร  บุญถาวร 
นายวิสิทธิ์  หิรัญ 
นายสมบัติ  เหลาเส็น 
นายสาคร  เจริญพร 
นายเจรญิศักดิ์  เองฉวน 
นายสุพจน  กระบี่นอย 
นายวินัส  ชุมบุตร 
นายสมาน  ผิวดี 
นางสาวอัจฉรา  เกกินะ 
นายกฤติโชค  ขาวเหลือง 
นายสมเกียรติ ์ หลานหลาย 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมนึก  ทองขยัน 
กันยารัตน  นะบุตร 
ประภาพร  บุญถาวร 
วิสิทธิ์  หิรัญ 
สมบัติ  เหลาเส็น 
สาคร  เจริญพร 
เจริญศักดิ์  เองฉวน 
สุพจน  กระบี่นอย 
วินัส  ชุมบุตร 
 
อัจฉรา  เกกินะ 
กฤติโชค  ขาวเหลือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลา 
 
 

ลา 
 

ผูขาดประชุม 

       - 

ผูลาประชุม 

   - 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายโชคนรินทร  ขาวเหลือง  นายกเทศมนตร ี
2. นายยงยุธ  บุญทองแกว   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
3. นายนพดล  หวังกอ   รองนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
4. นางสาวอุษา  สายเส็น   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
5. นายวาสนา  นะบุตร   เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลกระบี่นอย 
6. นายเอกภพ  พฤษชัยนิมมิต  ปลัดเทศบาล 
7. นางสาวภาณุมาศ  เพ็ชรศรีเงิน  หัวกนาฝายนิติการ เทศบาลเมืองกระบี ่
8. นางสาวภูริศา   จันทรกรัด  นิติกรปฏิบัตกิาร เทศบาลเมืองกระบี ่
9. นายปอมเพชร  สุคนธกนิษฐ   รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี ่
10. นายสารัตน  เกี่ยวของ   ผูอํานวยการกองชาง เทศบาลเมืองกระบี ่  
11. นางนลินรัตน  เพงิมาก   รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานนาตีน 
12. นายสุเทพ   บัวแกว   ผูอํานวยการกองชาง 
13. นางสุภานันท  เจริญพานิช  รองปลัดเทศบาล 
14. นายนิรุตติ์   มีมะแม   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
15. นางมาลสิา  ยืนยง   หัวหนาฝายอํานวยการ 

 

ผูเขารับฟงการประชุม 
  - 
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เริ่มประชุมเวลา  9.30  น.    

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอยมาครบองคประชุม  เจาหนาที่เทศบาลตําบลกระบี่นอย เชิญเขาหอง

ประชุม  ประธานสภาฯดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ประธานสภาฯ          :         กลาวเปดการประชุมและมอบใหรองประธานสภาฯ ปฏิบัตหินาที่แทน  

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ    

รองประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสาคร เจริญพร 
 
 
รองประธานสภาฯ 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
:  

เนื่องจากวันนี้เลขานุการสภาไดลาปวย จึงตองมีการเลือกเลขานุการสภามาดํารง
ตําแหนงแทนช่ัวคราว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขอที่ 19 วรรคสอง) ใหสภาทองถิ่น
เลือกสมาชิกสภาทองถิ่นหรือขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
คนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาทองถิ่นเฉพาะในการประชุมใหคราวนั้น สําหรบั
วิธีการเลือกใหนําความในขอ 8 มาบังคับใชโดยอนุโลม โดยใหสมาชิกสภาเทศบาล 
เสนอชื่อผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภาชั่วคราวโดยมีผูรับรองอยางนอยสองคน  
เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อและขอสมาชิกรับรอง 2 คน 
 
ขอเสนอ นายกฤติโชค ขาวเหลือง ผูรับรอง 1.นายสมบัติ เหลาเส็น 
2. นายสุพจน กระบี่นอย  
 
เมื่อมีผูเสนอรายชื่อผูทําหนาที่เลขานุการสภาชั่วคราวคนเดียวใหถือวา นายนายกฤติโชค
ขาวเหลือง เปนผูไดรับการคัดเลือกใหดํารงตําแหนงเปนเลขานุการสภาเทศบาลตําบล
กระบี่นอยชั่วคราว  
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลกระบ่ีนอย สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําป  

                       2559 (ครั้งท่ี 3) 

รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 

ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดจะขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  หรือไม 
 
ไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุมสภาฯ  
 
ขอมติที่ประชุมวาจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯเทศบาลตําบลกระบี่นอย สมยัสามญั 
สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ.2559 (ครั้งที่ 3) หรือไม 
 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดวยมติเปนเอกฉันท  

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

                    3.1 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อใชแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
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เอกภพ พฤษชัยนิมมิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจายขาดเงินสะสม เงินสะสม ณ ปจจุบัน ของเทศบาลตําบลกระบี่นอย มีทั้งหมด 
สิบหาลานห าแสนหาหมื่นหกพันสามรอยเก าสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค 
แตเนื่องดวยการนําไปใชตองนําไปหักรายจายตามที่กฎหมายกําหนด มีการหักในเรื่องของ
การสํารองในงบของบุคลากรไวสามเดือนเปนเงินหกลานหนึ่งหมื่นสี่พันสองรอย 
สิบหาบาท หักในสวนของสํารองกรณีสาธารณภัยสิบเปอรเซ็นตเปนเงินเกาแสนหาหมื่น 
สี่พันสองรอยสิบแปดบาทสามสิบสี่สตางค เงินสะสมคงเหลือที่สามารถนํามาจายขาดได
เปนเงินแปดลานหาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเการอยหกสิบหาบาทสี่สตางค ตามรายละเอียด
ดังนี้  

ผนวก 5 แบบ งส.1 
แบบรายงานการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในทองถิ่น 

เทศบาลตําบลกระบี่นอย อําเภอเมอืงกระบี่ จังหวัดกระบี ่
1. ขอมูลเงินสะสม/สํารองจายที่จําเปน ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559                                                                                        หนวย : บาท 

เงินสะสม 
ที่นําไปใชได 

ณ ปจจุบันหลังจาก
ตรวจสอบยอดเงิน

และ 
หักเงินสะสม 
ที่ตองสงฝาก 
ก.ส.ท. หรือ 
ก.ส.อ. แลว 

 
 
 

(1) 

สํารองจายเงิน
สะสมท่ีมี 

ภาระผูกพัน
แลว 

แตยังไมไดจาย 
แตยังไมได
ดําเนินการ 

หรืออยูระหวาง
ดําเนินการและ 

ยังไมได
เบิกจาย 

 
(2) 

คงเหลือเงินสะสมท่ี
นําไปใชได 
ณ ปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) = (1) - (2) 

สํารอง 
งบบุคลากร 

(ประมาณ 3 เดือน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

เงินสะสม 
คงเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) = (3) - (4) 

สํารองกรณ ี
สาธารณภัย 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) = (5) X 10% 

คงเหลือเงินสะสม
ที่นําไปใชได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(7) = (5) - (6) 

15,601,922.07 0 15,556,398.38 6,014,215.00 9,542,183.38 954,218,.34 8,587,965.04 
 

2. ทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 23,474,014.82 บาท 
 

แบบรายละเอยีดประกอบการขออนุมัติใชจายเงินสะสม 
เทศบาลตําบลกระบี่นอย 

รายละเอยีดยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชไดคงเหลือ ณ วันท่ี 9 พฤศจกิายน 2559 
1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงนิ 
    ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
    หัก บัญชีลูกหนี้ – ภาษีปาย 
                       - ภาษีบํารุงทองที ่
                       - รายไดอื่นๆ 
                       - เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
     ยอดเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได 
 
2) พิสูจนยอดเงินสะสมจากบัญชเีงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด 
    ยอดเงินสด เงนิฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
    หัก บัญชีรายจายคางจาย 
         บัญชีเงินรับฝากตางๆ 
 
    ยอดเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได 
    หมายเหตุ ยอดเงนิสะสมตาม (1) และ (2) จะตองมียอดเทากนั 
    เทศบาลตําบลกระบี่นอย จะมีเงินสะสมท่ีจะนําไปบริหารไดดังนี ้
    ยอดเงินสะสมที่นําไปใชได ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ยอดตาม (1) หรือ(2) 
    หัก เงินยืม/จายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 
         เงินฝาก ก.ส.ท. 
         จายทุนสํารองเงินสะสม 
         สํารองจายงบบุคลากร 
         โครงการขออนุมัตจิายเงินสะสม 
         สํารองกรณีสาธารณภัย 10% 
    บวก เงินสะสมระหวางป 
    คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 
         หัก เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันที่ 8 พฤศจกิายน 2559 
     คงเหลือเงนิสะสมสุทธิที่นําไปบริหารได ณ วันที่ 9 พฤศจกิายน 2559 

 
 

820.00 
11,336.80 
60,564.00 

200,000.00 

44,731,741.30 
 
 
 
 

272,720.80 

 

 
 
 
 

4,749,277.72 
1,194,483.69 

 
 
 
 
 
 

3,940,704.30 
1,487,900.00 
6,014,215.00 
6,474,500.00 

954,218.34 

44,459,020.50 
 
 

50,402,781.91 
 

5,943,761.41 
 

44,459,020.50 
 
 

44,459,020.50 
 
 
 
 
 

18,871,537.64 
- 

25,587,482.86 
23,474,017.82 
2,113,465.04 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

 

ลงชื่อ............................................. ผูตรวจสอบ 
             (นางเกษร หอกุล) 
        หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
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นายวินัส ชุมบุตร 
 
 
 
 
นายนิรุตติ์ มีมะแม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุเทพ บัวแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
: 
 
 
 
 
:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งจะแยกเปนโครงการตางๆ โดยรายละเอียดทางผูอํานวยการกองชางและผูบริหารจะ
ชี้แจงตอสภาในลําดับตอไป 
 
สอบถามเรื่องการจายขาดเงินสะสม เมื่อมีเงินสะสมจายขาดสามารถจายขาดไดแปดลาน
หาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเการอยหกสิบหาบาทสี่สตางค แตตามเอกสาร จะจัดทําโครงการ
งบประมาณที่จะตองใชเปนเงินสิบลานหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหารอยบาทถวน โดยสวนเงินที่
เกินนํางบประมาณมาจากสวนใด เสนอใหผูมีสวนเกี่ยวของชี้แจง 
 
ชี้แจงงบประมาณจายขาดเงินสะสมเทศบาลตําบลกระบี่นอยเปนเงินแปดลานหาแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันเการอยหกสิบหาบาทสี่สตางค เหตุที่เสนอโครงการมาสิบลานหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันหารอยบาทถวน เนื่องจากมีหนังสือของกระทรวงมหาดไทยไดแจงมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนรวม
ระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือเรียกวาโครงการ Matching Fund
คือใหเทศบาลจายขาดเงินสะสมครึ่งหนึ่ง โดยรัฐบาลใหมาอีกครึ่งหนึ่งซึ่งกําหนดวงเงิน
ของเทศบาลตําบลไวที่ไมเกินหนึ่งจุดหาลานบาท เทศบาลคํานวณไวที่แปดลานหาแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันเการอยหกสิบหาบาทสี่สตางค บวกงบประมาณที่จะขอรับสนับสนุนจาก
รัฐบาลหนึ่งลานหาแสนบาทก็จะเปนงบประมาณทั้งหมดสิบลานหนึ่งแสนสองหมื่นแปด
พันเการอยสามสิบหกบาทสามสิบหกสตางคเลยเปนที่มาของการขอจายขาดเงินสะสม 
การขอทําโครงการ Matching Fund หรือของบประมาณเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจํานวน
สองโครงการ โดยทางผูอํานวยการกองชางชี้แจงขอมูล เพื่อนําเสนอผานทางอําเภอและ
เสนอตอไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณาตอไป 
 
1. โครงการที่ใชงบประมาณจายขาดเงินสะสมมีดังนี้ 

1.1. โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมคูระบายน้ําสายโพธิเ์รียง-หนองคลา  
หมูที่ 3 – หมูที่ 7 งบประมาณ 1,506,000.-บาท กอสรางถนนผิวจราจร
เอสฟลทคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ระยะทาง 500.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตาํบลกระบีน่อย
กําหนด 

1.2. โครงการปรับปรงุผิวจราจรถนนลาดยางสายบานหนองเทา – ปากคลอง  
หมูที่ 5 งบประมาณ 2,000,000.-บาท กอสรางถนนผิวจราจรเอสฟลท
คอนกรีต กวาง 7.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ระยะทาง 1,020.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที ่
เทศบาลตําบลกระบี่นอยกําหนด 

1.3. โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนาเขาตั้ง  
หมูที่ 8 งบประมาณ 1,787,500.-บาท กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ระยะทาง 222.00 เมตร และ ผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหลก็ กวาง 4.50  
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รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 

เมตร 278.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหลทางลูกรังกวางขางละ 0.10 
เมตร รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลตําบลกระบี่นอยกําหนด 

1.4. โครงการกอสรางถนน ลาดยางสายตนเทียม – บนไร  
หมูที่ 7 งบประมาณ 1,181,000.-บาท กอสรางถนนผิวจราจรเอสฟลท
คอนกรีต กวาง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร  
ระยะทาง 500.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที ่
เทศบาลตําบลกระบี่นอยกําหนด 

 
2. โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรฐานการลงทุนรวม
ระหวางรัฐบาลและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Matching Fund) 

2.1.  โครงการปรบัปรุงถนนสายบานนาหัวนอนหมูที่ 3 หมูที่ 4 งบประมาณ      
     2,350,000.-บาท โดยจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
     จํานวน 1,350,000.-บาท และของบประมาณสมทบของรัฐบาล 
     จํานวน 1,000,000.-บาท กอสรางถนนผิวจราจรเอสฟลทคอนกรีต  
     กวาง 7.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 1,300.00 เมตร  
     รายละเอียดตามแบบทีเ่ทศบาลตําบลกระบี่นอยกําหนด 

     2.2. โครงการกอสรางถนนลาดยางสายนาหนองพันทัน หมูที่ 9 - หมูที่ 1 
         งบประมาณ 1,216,000.-บาท โดยจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบล 
         กระบี่นอยจํานวน 716,000.-บาท และของบประมาณสมทบของรัฐบาล 
         จํานวน 500,000.-บาท กอสรางถนนผิวจราจรเอสฟลทคอนกรีต  
         กวาง 5.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทาง 500 เมตร  
         รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตําบลกระบี่นอยกําหนด 
รวมงบประมาณที่ขอจายขาดเงินสะสมทัง้หมด 8,540,500.-บาท และงบประมาณที่ขอ
สมทบของรัฐบาลจํานวน 1,500,000.-บาท รวมเปนเงินทัง้หมด 10,040,500.-บาท 
 
ไมทราบวามีสมาชิกสภาฯทานใดตองการจะอภิปรายบาง 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อใชแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชน โครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมคูระบายน้ําสายโพธิ์เรียง-หนองคลา  
หมูที่ 3 – หมูที่ 7 งบประมาณ 1,506,000.-บาท หรือไม 

 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนโครงการกอสรางถนนลาดยางพรอมคูระบายน้ําสายโพธ์ิเรียง-หนองคลา  
หมูที่ 3 – หมูที่ 7 งบประมาณ 1,506,000.-บาท 
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รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
รองประธานสภาฯ 
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ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัตจิายขาดเงินสะสม เพือ่ใชแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชน โครงการปรบัปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบานหนองเทา – ปากคลอง 
หมูที่ 5 งบประมาณ 2,000,000.-บาท หรอืไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนโครงการปรบัปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบานหนองเทา – ปากคลอง  
หมูที่ 5 งบประมาณ 2,000,000.-บาท 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัตจิายขาดเงินสะสม เพือ่ใชแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชนโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนาเขาตั้ง  
หมูที่ 8 งบประมาณ 1,787,500.-บาท หรอืไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนโครงการกอสรางถนน คสล.ซอยหนาเขาตั้ง  
หมูที่ 8 งบประมาณ 1,787,500.-บาท 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัตจิายขาดเงินสะสม เพือ่ใชแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชนโครงการกอสรางถนน ลาดยางสายตนเทียม – บนไร  
หมูที่ 7 งบประมาณ 1,181,000.-บาท หรอืไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนโครงการกอสรางถนน ลาดยางสายตนเทียม – บนไร  
หมูที่ 7 งบประมาณ 1,181,000.-บาท 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อใชแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชนโครงการปรับปรุงถนนสายบานนาหัวนอนหมูที่ 3 หมูที่ 4 งบประมาณ 
2,350,000.-บาท โดยจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลกระบี่นอยจํานวน 
1,350,000.-บาท และของบประมาณสมทบของรัฐบาลจํานวน 1,000,000.-บาท 
หรือไม 
 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนโครงการปรบัปรุงถนนสายบานนาหัวนอนหมูที่ 3 หมูที่ 4 งบประมาณ 
2,350,000.-บาท โดยจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลกระบี่นอยจํานวน 
1,350,000.-บาท และของบประมาณสมทบของรัฐบาลจาํนวน 1,000,000.-บาท 
 
ขอมติที่ประชุมวา จะอนุมัติจายขาดเงินสะสม เพื่อใชแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชนโครงการกอสรางถนนลาดยางสายคลองนาหนองพันทัน หมูที่ 9 หมูที่ 1 
งบประมาณ 1,200,000.-บาท โดยจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลกระบี่นอย
จํานวน 700,000.-บาท และของบประมาณสมทบของรัฐบาลจํานวน 500,000.-บาท หรือไม 
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มติที่ประชุม 

 
:  
 
  

 
อนุมัติดวยมติเปนเอกฉันทใหจายขาดเงินสะสม เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนโครงการกอสรางถนนลาดยางสายคลองนาหนองพันทัน หมูที่ 9 หมูที่ 1 
งบประมาณ 1,200,000.-บาท โดยจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลกระบี่นอย
จํานวน 700,000.-บาท และของบประมาณสมทบของรัฐบาลจํานวน 500,000.-บาท  

 

  3.2. เรื่องขอความเห็นชอบอนุญาตใหเทศบาลเมืองกระบ่ี เขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ตําบล

กระบ่ีนอย (โครงการกอสรางสวนพฤกษาสวรรค) 

 

รองประธานสภาฯ 
 
นายปอมเพชร สุคนธกนิษฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนเชิญทางเทศบาลเมืองกระบี่ชี้แจงขอมูล 
 
เทศบาลเมืองกระบี่ขอชี้แจงหลักการและเหตุผลในการขอตอใบอนุญาตการใชเขาพฤกษา
สวรรค เพื่อเกิดความชัดเจนเพราะหลายทานอาจไมเขาใจถึงที่มาที่ไปเขาพฤกษาสวรรค 
นายชวน ภูเกาลวน สมัยที่เปนนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ตั้งแตป 2515 – 2528  
ซึ่งขณะที่ดํารงตําแหนงนั้นทานเปนประธานบริษัทกระบี่ทําไมสัมปทานทั้งจังหวัด 
ไดมีโอกาสไปดูปาไมทั้งหมดของจังหวัดกระบี่ และในป 2526 ไดเขาไปดูในพื้นที่ปาไส
โปะปาหวางคลองกระบี่ใหญ โดยเฉพาะพื้นที่ปาไสโปะมีเนื้อที่หกหมื่นเกาพันกวาไรติด
เขตพื้นที่ตําบลกระบี่ใหญ ตําบลกระบี่นอย ตําบลทับปริกบางสวน เมื่อทานเห็นแลวเกิด
ความประทับใจอากาศบนภูเขา อากาศเย็นสบาย มองเห็นทิวทัศนตางๆ มองเห็นตลาด
เกา มองเห็นในเมือง โดนเฉพาะหากอากาศดีสามารถมองเห็นเกาะพีพีได จึงคิดวาตรงนี้
หากสัมปทานเปนปาไมถูกตัดไมทําลายปาไปแลวเปนที่นาเสียดาย ในขณะที่ทานดํารง
ตําแหนงนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ทานคิดวาอยากจะขอใชพื้นที่จากกรมปาไมใหเปนที่
พักผอนหยอนใจและเปนสวนสาธารณะ จึงไดขออนุญาตใชพื้นที่กรมปาไมเพื่อขอใชที่ดิน
แปลงนี้ เมื่อขอใชไปแลวกรมปาไมไดตรวจสอบพื้นที่และเห็นดวย แตขอใหทางเทศบาล
ทําใหถูกตองนั้นคือวิธีการขั้นตอนเทศบาลเมืองกระบี่ ตองเขียนโครงการขึ้นมาวาจะตอง
ทําอะไรบาง โครงการที่เสนอในตอนนั้น มีการกอสรางถนนขึ้นไป ศาลาที่พัก มีที่พักผอน
หยอนใจ สงเรื่องไปอําเภอ และสงเรื่องไปยังกรมปาไมในป พ.ศ.2528 กรมปาไมได
อนุญาตใหใชพื้นที่ เมื่อป พ.ศ.2532 เปนระยะเวลาสามสิบป สิ้นสุดสัญญาป พ.ศ. 
2562 โดยหลักการและเหตุผลเมื่อจะครบสัญญาในการตอสัญญาจะตองดําเนินการกอน
หนึ่งปถึงสองป และจะตองใหเจาของพื้นที่ทุกพื้นที่ที่มีสวนรวมในตรงนั้น ไดรับความ
เห็นชอบกอนจึงสามารถตอสัญญาได จึงเปนเหตุใหวันนี้มาขอตอใบอนุญาตสัญญาในวันนี้
ปาไสโปะมีพื้นที่หกหมื่นเกาพันไร แตที่เทศบาลเมืองขอใชเพียงหกรอยไร ซึ่งจากการ
สํารวจแลวเขาใหใชพื้นที่หกรอยยี่สิบหาไรเปนแปลงที่หนึ่ง เมื่อใชไปแลวปที่อนุญาต 
พ.ศ.2532 ในป พ.ศ.2533 เทศบาลเมืองกระบี่ ไดตัดถนนขึ้นไปโดยในชวงที่ตัดถนน
เปนชวงการรณรงคการเลือกตั้ง เทศบาลเมืองกระบี่โดนถูกแจงความดําเนินคดีในขอหา
ตัดไมทําลายปาและเก็บหาของปาโดยไมไดรับอนุญาต มีการตอสูดําเนินคดีกันสองป 
เทศบาลเมืองกระบี่ชนะคดี เพราะวาเหตุผลที่หนึ่งเทศบาลเมืองกระบี่ขออนุญาตใช
ถูกตอง อยางที่สองพื้นที่ที่ดําเนินการจัดทําถนนเปนพื้นที่ที่มี สค.1 ซึ่งนายกเทศมนตรี 
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รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
: 
 
 
:  

ไดซื้อมาจากนายฮวน จุรักษ ซึ่งบานอยูที่ปากทางเขาวัดถ้ําเสือเปนที่ดินสิบสองไร  
แตระหวางที่ถูกเพิกถอนสิทธินั้นปรากฏวามีการบุกรุกทําลายปาพอสมควร หลังจากไดรับ
อนุญาตทางเทศบาลไดจางบุคลากรเพื่อใหรับผิดชอบดูแล และไดมีโครงการทําถนนลูกรัง
ขึ้นไปยาว 4 ,000 เมตร ใชงบประมาณของเทศบาลกลางป  พ .ศ .  2539 
ความยาว 4,000 เมตร สองโครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะสรางถนน พ.ศ.2545 
กวาง 5.50 เมตร ยาว 3,800 เมตรสรางมารองรับหินเรียงยาวขนาดใหญ  
กวาง 0.6  เมตร ยาว 3,450 เมตร บอพักขนาดใหญ 76 X 1 เมตร ศาลานั่งพักผอน  
ป พ.ศ. 2548 นายกีรติศักดิ์ ภูเกาลวน ไดเอาที่ดินมาขาย 9 ไร ของเดิม 12 ไร  
รวมทั้งหมด 21 ไร และไดอุทิศที่ดินทั้งหมดใหกับเทศบาลเมืองกระบี่  เพื่อสราง 
คายลูกเสือนานาชาติในอนาคต ขณะนี้เทศบาลเมืองกระบี่ไดจัดสรรงบประมาณแปดลาน
เพื่อจัดทําพื้นที่พักผอนยอนใจเปนศาลาที่พักโดยรายละเอียดสามารถสอบถามไปยัง
เทศบาลเมืองกระบี่ ขอเสนอแนะเนื่องจากจังหวัดกระบี่ในวันนี้เปนเมืองทองเที่ยว
ระดับประเทศ เพราะฉะนั้นการเชื่อมติดตอสามารถติดตอกันได ตัวอยางเชนเทศบาล
เมืองกระบี่ไดขอโครงการเขาขนาบน้ําใหกับองคการบริหารสวนตําบลคลองประสงคซึง่อยู
นอกเขตเทศบาลโดยสิ้นเชิง แตการขอโครงการเทศบาลเมืองขอและอนุมัติ คลองประสงค
เปนผู ได กรณีนี้เชนกันหากเทศบาลตําบลกระบี่นอย เห็นวาพอมีประโยชนอยูบาง  
เพราะพื้นที่หกหมื่นเกาพันไร และพื้นที่ เหลืออีกสี่หมื่นกวาไรหากเทศบาลตําบล 
กระบี่นอย จะตัดถนนขึ้นไปบรรจบกับถนนที่เทศบาลเมืองกระบี่ ทําไวคาดวาจะเปน
ประโยชนใหกับเทศบาลตําบลกระบี่นอย ในการจัดทําทรัพยสินที่ดําเนินการไปนั้นไมได
เปนของเทศบาลใดเทศบาลหนึ่งแตเปนทรัพยสินของคนกระบี่ทั้งหมด ดังนั้นเทศบาล
เมืองกระบี่ จึงมาขอตอใบอนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ตําบลกระบี่นอย (โครงการ
กอสร างสวนพฤกษาสวรรค )  ไปอีก  30 ป  และจะดํา เนินโครงการใหบรรลุ 
ตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ขอความเห็นชอบในที่ประชุมโดยหากใครมีขอสงสัยยินด ี
ตอบในทุกคําถาม 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสอบถามเพิ่มเติมในประเดนใดบาง 
 
ไมมีผูอภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะเห็นชอบอนุญาตใหเทศบาลเมืองกระบี่ เขาทําประโยชนในเขตพื้นที่
ตําบลกระบี่นอย (โครงการกอสรางสวนพฤกษาสวรรค) หรือไม 
 
เห็นชอบดวยมติเปนเอกฉันทอนุญาตใหเทศบาลเมืองกระบี่ เขาทําประโยชนในเขตพื้นที่
ตําบลกระบี่นอย (โครงการกอสรางสวนพฤกษาสวรรค) 
 

                   3.3. เรื่องขอความเห็นชอบรับรองการมอบที่ดินปาควนเคียนใหกอสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานนาตีน (สถานีอนามัยบานนาตีน) 

รองประธานสภาฯ : เรียนเชิญทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาตีนชี้แจงขอมูล 
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นางนลินรัตน เพิงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์ เองฉวน 
 
 
 
 
 
นางนลินรัตน เพิงมาก 
 
รองประธานสภาฯ 
 
ที่ประชุม 
 
รองประธานสภาฯ 
 
 
มติที่ประชุม 
 

 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
: 
 
: 
 
:  

 
เรื่องสืบเนื่องจากการกอสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาตีนยังไมชัดเจนใน
เรื่องของที่ดินราชพัสดุ จึงสืบคนเอกสารในการมอบที่ดินเดิมมี 25 ไร ไดมีการกอสราง
ตั้งแตปพ.ศ. 2536 และทําการมาจนถึงปจจุบันยี่สิบกวาปยังไมไดเปนที่ดินราชพัสดุ  
ทางโรงพยาบาลตองการที่จะซอมแซม ทุบ ทําลาย ก็ไมสามารถดําเนินการได ไดมีการสืบ
หาเอกสารแสดงหลักฐานซึ่งไดชํารุดเสียหาย แตความเดิมในป พ.ศ. 2540  ไดประสาน
กับนายมนัส สืบสุข ตอนนั้นดํารงตําแหนงเปนกํานัน โดยไดแจงวาไดใหพื้นที่กับ
โรงพยาบาลจํานวน 5 ไร ใหไปวัดและลอมรั้วไว เพื่อจะไดไมมีปญหากับชาวบาน 
และพื้นที่ที่เหลือจะไดใชประโยชนอื่น โดยเอกสารเดิมเคยมีแตไดชํารุดเสียหายสืบ
เนื่องจากการจัดเก็บในสมัยกอนไมเปนระเบียบ ณ วันนี้อยากทําใหถูกตองตามระเบียบ
ของที่ราชพัสดุและความชัดเจนเพื่อในวันขางหนาจะไดไมมีปญหากับชุมชน โดย 
นายยงยุธ คงสุข ผูใหญบานคนปจจุบันเปนผูรับรองมาเบื้องตน เนื่องจากทานไดทราบถึง
ขอมูลกอนหนานี้วามีความเปนมาอยางไร ซึ่งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาตีน
ไดดําเนินการกอสรางจริงในพื้นที่ 5 ไร โดยไดไปติดตอกับราชพัสดุเพื่อจะทําใหเปนที่ 
ราชพัสดุ และทางราชพัสดุไดใหขอมูลและคําแนะนําในการจัดทํามีหลายขั้นตอนในการ
ดําเนินการ เนื่องจากที่ดินเปนพื้นที่สาธารณะจึงแนะนําใหทางเทศบาลตําบลกระบี่นอย 
ลงมติใหพื้นที่ตรงนั้นเปนสถานที่กอสรางเพื่อใชงานทางดานสาธารณะสุข จากนั้นให
อําเภอลงนามและสงไปยังราชพัสดุเพื่อขึ้นทะเบียนใหกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนาตีนโดยถูกตองตามกฎหมายตอไป 
 
ตามที่ใหมีการรับรองการมอบที่ดินปาควนเคียนใหกอสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนาตีน (สถานีอนามัยบานนาตีน) โดยกอนหนานี้สถานที่ตรงนั้นเปนสถานที่ตั้ง
ของสถานีอนามัย โดยจัดตั้งมานานแลว สอบถามไปยังโรงพยาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานนาตีน (สถานีอนามัยบานนาตีน) เอาพื้นที่การดําเนินการเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่ประชาชนใชประโยชนรวมอยูดวย 
 
ขอจํานวน 5 ไร 
 
ไมทราบวาสมาชิกสภาฯทานใดมีขอสอบถามในประเด็นใดเพิ่มเติมอีกบางหรือไม 
 
ไมมีผูขออภิปราย 
 
ขอมติที่ประชุมวาจะใหการรับรองการมอบที่ดินปาควนเคียนใหกอสรางโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานนาตีน (สถานีอนามัยบานนาตีน) หรือไม 
 
รับรองการมอบที่ดินปาควนเคียนใหกอสรางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานนาตีน 
(สถานีอนามัยบานนาตีน) ดวยมติเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอื่นๆ 

นายวินัส ชุมบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุเทพ บัวแกว 
 
 
 
 
นายวิสิทธิ์ หิรัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเจรญิศักดิ์ เองฉวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตามที่ ไดมีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสมไปแลวทั้ งหกโครงการ โดยโครงการ 
ทั้งหกโครงการมีโครงการที่ลาดยางเต็มรูปแบบสามโครงการ สองโครงการเปน 
ผิวจราจร หนึ่งโครงการเปนถนน คสล. ฝากกองชางชวยดูแลโครงการที่มีการซอมแซม
เมื่อมีผูรับเหมามาดําเนินการจัดทําใหมีความสมบูรณเนื่องจากที่ผานมาไมสมบูรณ 
ตามมาตรฐาน 
2. ฝากผูบรหิารเรือ่งไฟฟาหนาโรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบลบานนาตีน  
(สถานีอนามัยบานนาตีน) มีหลอดไฟติดอยูแคสองหลอดแตอีกหลายหลอดยังไมไดรับการ
ติดต้ัง 
3. ฝากเรื่องของถนนเกิดการชํารุดเปนหลุมลึก เสนอใหมีการดูแลถนนดังกลาวทุกสาย 
ซึ่งบางสายไมไดอยูในแผน 

 
เรื่องไฟฟาเทศบาลไดตั้งงบประมาณอุดหนุนใหกับการไฟฟา ของหมูที่ 13 ไดแจงไปยงั
ผูรบัเหมาแลวและแจงไปยังการไฟฟาเปนทีเ่รียบรอย จะกําชับไปอีกครัง้ กรณีโครงการ
กอสรางทีท่ําไปแลวกอนหนานี้ ถนนอาจเปนถนนแคปซีนซึ่งจะทําใหไมสมบูรณ ปจจบุัน
ทําเปนแอสฟลทติกซึ่งความคงทนจะดีกวาเมื่อกอน 

 
1. โครงการจายขาดเงินสะสมทั้งหกโครงการ เปนเรื่องที่ประชาชนไดรับผลประโยชน  
แตยังมีอีกหลายโครงการที่ประชาชนยังตองการใหเทศบาลดูแล ดูไดจากโครงการ
ประชาคมที่ประชาชนแตละหมูบานไดเสนอเขามาซึ่งเปนโครงการที่ประชาชนเสนอเขามา
เนื่องจากมีความเดือนรอน ฝากผูบริหารชวยดําเนินการดวย 
2. โครงการศึกษาดูงาน เปนโครงการที่ประชาชนตองการเปนอยางมาก ซึ่งประชาชน 
ไดสอบถามมาเปนจํานวนมากวา เทศบาลจะมีโครงการจัดรถใหประชาชนเขารวม 
ถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งก็ไดรับ
ขาวดีวาเทศบาลไดมีการจัดโครงการเพื่อใหประชาชนไดรวมแสดงความจงรักภักดี และ
เปนความรูสึกยินดีที่ไดเขารวมถวายอาลัย 
 
1. การใหสนับสนุน อปพร.ขอใหมีความเหมาะสมกับโครงการตางๆดวย ตามที่ผานมา 
ไดมีงานทอดกระฐินพระราชทาน ซึ่งเปนงานใหญแตไดรับการสนับสนุน อปพร. 
ไป 4 นายเทานั้น 
2. ตามความเดือนรอนของประชาชน ขณะนี้เรื่องถนนประชาชนไดรับความเดือนรอน  
ในการใชถนน โดยไดสงขอมูลไปยังรองนายกเปนที่เรียบรอย ซึ่งไดรับแจงจากประชาชน
ของหมูที่ 6 โดยบางพื้นที่ทางอําเภอไดใหงบประมาณมาดําเนินการในแตละหมูบาน  
แตมีบางหมูบานไมไดทําโครงการเพื่อของบประมาณเขาไป สอบถามไปยังผูบริหารจะให
ความชวยเหลือแกไขปญหาในการปรับปรุงถนนชํารุดดังกลาวใชระยะเวลาเทาไหร 
และกรณีที่งบประมาณไมพอจะใชงบประมาณสวนไหนในการแกไข ใหเอามาเสนอที่สภา
เพื่อนํางบประมาณไปปรับปรุงแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
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นายนพดล หวังกอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายยงยุธ บุญทองแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตร ี
 
 
 

 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
 

 
1. ตามที่ไดไปประชุมที่จังหวัดสืบเนื่องจากในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏ ราชกุมาร เสด็จมายังกระบี่ จังหวัดได
กําชับมากรณีที่สุนัขมีเจาของทําอยางไรอยาใหออกมาตามทองถนนในวันที่ 9 ธันวาคม 
2559 ขอความรวมมือสมาชิกสภาใหแจงประชาชนในพื้นที่ทราบ และทางเทศบาล
ตําบลกระบี่นอย ไดประชาสัมพันธไปยังหมูบานเขตหมู 2 หมู 11 หมู  6 บางสวน 
ใหชวยกันดูแล รวมทั้งหามมีการเผาไฟทุกชนิดเปนเด็ดขาดในวันดังกลาว 
2.  เรื่องรถน้ํา รถกูภัย ทางเทศบาลตําบลกระบี่นอยไมมี ซึ่งไดขอความอนุเคราะหไปยัง
เทศบาลเขาพนม และไดรับความอนุ เคราะหรถมาสองคัน โดยใหแสตนบาย 
ที่โรงเรียนเทศบาลบานกระบี่นอย 
3. เรื่องถนนโครงการบางโครงการจะอยูในแผนปงบประมาณ 2560 และบางโครงการ 
อยูในปงบประมาณ 2561 บางโครงการไมมีในป 2560 เชนโครงการซอมแซมสราง
ถนนลาดยางสายหมูบานทิวเขา หมูที่ 11 อยูในปงบประมาณ 2561 ซึ่งจะยกโครงการ
ออกไปไมสามารถดําเนินการได ในการจัดทําโครงการถนนไมไดซอมแตปูเอสฟนติก 
โครงการในหลายๆโครงการในป 2560 เทศบาลจายขาดเงินสะสมอีกครั้ง โดยจายจาก
เงินทุนสํารองเงินสะสมที่มีอยูประมาณยี่สิบหาลานบาทซึ่งจะมีการหารือกับปลัดเทศบาล
อีกครั้งวาสามารถใชไดหรือไม กรณีที่นายเจริญศักดิ์ เองฉวน สอบถามโครงการจะมีการ
ดําเนินการเมื่อไรหากเปนกรณีฉุกเฉินสามารถดําเนินการไดแตหากไมใชจะตองดาํเนนิการ
ตามแผน กรณีถนนหมู  6 ไดประสานกับผู ใหญหมู  6 ดําเนินการแกไข แจงการ
ดําเนินการโครงการจะดําเนินการไดกรณีที่อยูในแผนเทานั้น หากไมมีในแผนไมสามารถ
ดําเนินการได 
 
1. ประชาสัมพันธชี้แจงการแขงขันฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ ตานภัยยาเสพติด ครั้งที่ 15  
ประจําป 2559 เริ่ม 25 พฤศจิกายน 2559 – 3 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬากลาง
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ โดยเริ่มพิธีเปดในเวลา 14.40 น. นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดกระบี่มาเปนประธานในพิธีเปด กลาวรายงานโดยนายกเทศมนตรี
ตําบลกระบี่นอย หลังจากนั้นเปนการแขงขันฟุตบอลคูระหวางองคการบริหารสวนจังหวดั
กระบี่และเทศบาลตําบลกระบี่นอย วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เปนรอบรองชนะเลิศ 
และรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 3 ธันวาคม 2559 หยุดการแขงขันในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยในวันพรุงนี้ผูเขารวมใหใสเสื้อสีขาว ใครมี 
เสื้อวันทองถิ่นก็ใสเสื้อวันทองถิ่น 
2. ประชาสัมพันธในวันนี้ชวงบาย มีการประชุมเตรียมความพรอมผูที่จะรวมเดินทางไป
เขารวมถวายอาลัยพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
 
1. ในการประชุมรายละเอียดการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเปนเงิน 8,540,500.-บาท
และใหรัฐบาลสนับสนุนอีก 1,500,000.-บาท รวมเปนงบประมาณทั้ งหมด
10,040,500.-บาท ซึ่งทางฝายแผนไดชี้แจงไปนั้นโดยเงินสะสมมีในรายละเอียดให
เขาใจโดยพรอมกัน หลังจากนี้จะมี เงินจายขาดเงินสํารองสะสมที่อยูที่จั งหวัด 
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  เปนการอนุมัติผานโดยทานผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ดังนั้นในรายละเอียดวาจะทํา
โครงการหรือแผนงานใดไวรอการประชุมในครั้งตอไป 
2. ขอชี้แจงกรณีของ นายวินัส ชุมบุตร โครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนสายบาน 
นาหัวนอนหมูที่ 3 หมูที่ 4 โครงการที่ 3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง 
สายบานหนองเทา – ปากคลอง หมูที่ 5 เนื่องจากถนนเสนนี้เปนถนนแค็ปซีนและไดรับ
ความชํารุดเสียหาย จึงไดประสานกับผูบริหาร ผูอํานวยการกองชาง ฝายแผนงานและ
งบประมาณ ถนนเสนนี้หรือทุกสายที่ไดสรางโดยการแค็บซีน โดยหากทางเทศบาล 
เอางบประมาณไปดําเนินการถนนเหลานี้โดยการลาดแอสฟนปรับชั้นพื้นทางงบประมาณ
แพงมหาศาล สมมุติหากทําชั้นพื้นทางเหมือนที่องคการบริหารสวนจังหวัดทําใหทาง
เทศบาลรวมเบ็ดเสร็จใชงบประมาณกิโลละเกือบสิบลาน ดังนั้นเนื่องจากงบประมาณ 
ของเทศบาลมีจํากัดและเอาประเด็นของคําวาการปรับปรุงเราสามารถทํารีไซกิ้ง ซึ่งมีชั้น
พื้นทางแนนหนาอยูแลว เมื่อมาทําชั้นพื้นทางเทศบาลใชงบประมาณไมกี่ล าน 
เปนสิ่งที่ดีที่ทาง นายวินัส ชุมบุตร สมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอมา 
 
3. การไปดูงานถวายความอาลัยพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักกรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
เปนความตั้งใจของคณะผูบริหาร ประชาชน และสมาชิกทุกทาน การเดินทางไปใชรถทัวร
สี่คัน ในการเดินทางไปถวายความอาลัยพระบรมศพฯผูเดินทางจํานวนหนึ่งรอยกวาคน 
สมมติในการเดินทางวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และไปรอตั้งแตตีสองของกลางคืน
ของอีกวันเพื่อถวายความอาลัยพระบรมศพฯ หลังจากถวายเสร็จเดินทางกลับ แตในการ
เดินทางครั้งนี้ผูรวมเดินทางสวนมากทุกทานตองเขาใจวาบุคคลสวนมากเปนผูสูงวัย 
ดังนั้นเทศบาลตําบลกระบี่นอยจึงไดจัดโปรแกรมเพื่อใหผูเขารวมไดพักผอนและไมออนลา
เกินไป โดยไดจัดใหมีสถานที่พัก มีหองพักซึ่งพักหองละสองคนมีอาหารการกินพรอมทุก
อยาง และหลังจากนั้นตีสองกลางคืนเขาไปถวายความอาลัยพระบรมมศพซึ่งไมทราบ
กําหนดการวาจะเสร็จกี่โมง อาจจะเปนสามโมงหรือสี่โมงเย็น จากภาพที่เราไดเห็นจาก
โทรทัศนการถวายอาลัยจะใชเวลามากเราไมสามารถกําหนดเวลาไดชัดเจน เมื่อเสร็จสิ้น
จากการถวายอาลัยพระบรมศพฯแลว ผูเดินทางกลับมาพักผอนที่จังหวัดนครปฐมอีกหนึ่ง
คืน และรุงเชาเดินทางกลับจังหวัดกระบี่ ดังนั้นการจัดโครงการของเทศบาลตําบลกระบี่
นอยไปเปรียบเทียบกับทองถิ่นอื่นไมสามารถเปรียบเทียบได ดวยในการจัดโปรแกรมนี้
วัตถุประสงคเพื่อใหพี่นองประชาชนปลอดภัยที่สุด 
 
4. ตามที่กระผมไดรับโทรศัพทจากทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ แจงตามที่เทศบาล
ตําบลกระบี่นอย มีพื้นที่สาธารณะ 82 ไรอยูที่หมู 6 โดยทางทองเที่ยวฯมีงบประมาณ
การกอสรางสนามกีฬายี่สิบสามลานบาทโดยงบประมาณไดรับการอนุมัติมาเปนที่
เรียบรอยแลว โดยการอนุมัติไดอนุมัติไปยังอําเภอคลองทอม แตในชวงที่อนุมัติงบไปยัง
อําเภอคลองทอมเปนชวงที่ไมมีสมาชิกสภาผูแทนราษฏร จึงเปลี่ยนเปาหมายมาที่ 
ตําบลกระบี่นอยเทานั้น เพราะที่อาวนางกําลังดําเนินการกอสรางงบประมาณ 
เจ็ดรอยลานบาท ดังนั้นขอฝากผูอํานวยการกองชางใหไปดูเสนทางถนน และดูแบบ
มาตรฐานของสนามกีฬา และใหดูวาสวนไหนที่เทศบาลตําบลกระบี่นอยจะดําเนินการไป
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กอนไดบางและตองนําเรียนตอนายอําเภอและผูวาราชการจังหวัด เนื่องจากตองมีอยู 
ในแผนของจังหวัดดวย ถือเปนสิ่งที่นาภาคภูมิใจสําหรับเทศบาลตําบลกระบี่นอยของเรา 
  

ปดประชุม เวลา   11.00  น. 

 

 

ลงชื่อ     วินัส  ชุมบุตร          ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวินัส  ชุมบุตร) 

 

ลงชื่อ     อัจฉรา   เกกินะ       ผูตรวจรายงานการประชุม 

     (นางสาวอัจฉรา   เกกินะ) 

 

  ลงชื่อ    กันยารัตน นะบุตร   ผูรับรองรายงานการประชุม  

         (นางสาวกันยารัตน นะบุตร ) 

   รองประธานสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

ลงชื่อ    สาคร   เจริญพร        ผูตรวจรายงานการประชุม 

         (นายสาคร   เจริญพร) 

 

ลงชื่อ     กฤติโชค ขาวเหลือง     ผูจดบันทึกการประชุม 

       (นายกฤติโชค ขาวเหลือง) 

  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลกระบี่นอย 

 


